



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๔๙๙

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาควบ (Dual Degree Program) และปัจจุบันมีนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้เสนอรูปแบบหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และใบปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาควบ (Dual Degree Program) ต่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการหารือกับมหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia (UPM) และเพื่อให้การปฏิบัติงานในการออกหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาควบ (Dual Degree Program) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการจึงมีข้อเสนอแนะให้บัณฑิตวิทยาลัยหารือกับสำนักบริหารฯ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และใบปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาควบ (Dual Degree Program) ดังกล่าว

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการประสานงานเพื่อหารือกับมหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia (UPM) และได้หารือกับสำนักบริหารฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการแล้ว จึงสรุปผลเสนอคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พิจารณา โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในส่วนขอใบปริญญาบัตร ดังนี้

๑. ตรวจสอบข้อความในบรรทัดที่ ๔ และ ๕ ให้ถูกต้องและเหมาะสม
๒. เนื่องจากเป็นปริญญาควบของ ๒ มหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรมีโลโก้ของทั้ง ๒ มหาวิทยาลัยหรือไม่
๓. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของคำว่า “THERETO”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และฝ่ายบัณฑิตศึกษา นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาในรายละเอียดให้รอบคอบ และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาจิก)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ